



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โทร. ๔๓๑๒๐

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๔)/ วันที่ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสันติภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

สรุปเรื่อง ด้วย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติยศให้ปรากฏแก่ประชาชนและสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มูลนิธิฯ จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยคำนึงถึงคุณความดีที่บุคคลนั้น ๆ ได้ปฏิบัติภารกิจและดำเนินวิถีชีวิตปกติ และผลงานนั้นเป็นไปเพื่อการเกิดและสร้างสันติภาพ ทั้งเพื่อปัจเจกบุคคล องค์กรบุคคลและสังคมโดยรวม นั้น

ในการนี้ มูลนิธิฯ จึงมีหนังสือขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาสรรหาบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมูลนิธิฯ หรือในคุณสมบัติอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อขอรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ประจำปี ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มการเสนอชื่อดังแนบและให้ส่งรายชื่อของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๑ ท่านไปยังสำนักงานมูลนิธิฯ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กฎ/ระเบียบ/ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือที่ มศส ว ๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
- ประกาศมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
- แบบกรอกประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อฯ
- รายชื่อบุคคลที่เคยได้รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา กองบริหารงานบุคคล พิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของมูลนิธิฯ ดังกล่าว และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าส่วนงานนั้นไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ web site : hrmd.oop.cmu.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/งานทะเบียนประวัติ/บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้กรุณามีคำสั่ง

ทพ. พงษ์/๑
(นางดารณี ชุ่มสุขใจ)

พนักงานปฏิบัติงาน

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

อทท ๓๗/๑
๑๗ ส.ค. ๕๘

๑๗/๑
๑๗ ส.ค. ๕๘

คำสั่ง

แจ้งตามเสนอ



๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจारी)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
ศูนย์บริการแนะนําอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ มคส ว ๑๗ / ๒๕๕๘



กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	เลขรับ 9515	วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘	เวลา ๑๖.๓๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	เลขที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘	วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘	เวลา ๑๖.๓๐

สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อุทองนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศมูลนิธิฯ	๑	ชุด
	๒. แบบฟอร์มเสนอชื่อ	๑	ชุด
	๓. รายชื่อบุคคลที่เคยได้รับรางวัลฯ	๑	ชุด

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (ปัจจุบันเป็นที่พระพรหมคุณาภรณ์) ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งนับเป็นเกียรติยศยิ่งแก่วงการพระพุทธศาสนาและประเทศไทย เพราะท่านเป็นพระสงฆ์องค์แรกและเป็นคนไทยคนแรกที่มีเกียรติได้รับรางวัลนี้ ท่านได้กรุณามอบเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับให้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อมาได้นำมาจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กองทุนฯ นี้ได้ดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง ซึ่งเป็นไปเพื่อการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ การพิจารณาเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมสมควรจะได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ทั้งนี้ โดยได้คำนึงถึงคุณค่าความดีงามที่บุคคลนั้น ๆ ได้ปฏิบัติภารกิจและดำเนินวิถีชีวิตปกติ และผลงานนั้นเป็นไปเพื่อการเกิดและการสร้างสันติภาพ ทั้งเพื่อปัจเจกบุคคล องค์กรบุคคลและสังคมโดยรวม กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) นี้ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นมูลนิธิตั้งแต่ปี ๒๕๔๓

กิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างสันติภาพ ย่อมต้องมีองค์ประกอบของความไม่เห็นแก่ตัว ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความมีอิทธิบาทธรรม สังคหวัตถุธรรม และพรหมวิหารธรรมเป็นพื้นฐาน ลักษณะเช่นนี้ย่อมเกิดได้กับบุคคลที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวม มูลนิธิฯ หวังที่จะให้รางวัลแก่ท่านเหล่านั้น เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายได้รู้ ได้เห็น ได้ดำเนินตาม และขยายผลให้กระจายไปอย่างกว้างขวาง และอาจจะกล่าวได้ว่า ท่านผู้นั้นเป็นต้นแบบ เป็นครูที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งของสังคม บนเส้นทางของ "มรรค" เป็นการให้การศึกษาที่จะนำไปสู่สันติภาพ

/โครงการสรรหา...

โครงการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ ดำเนินมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ และได้หยุดไประยะหนึ่งในช่วงที่เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และได้เริ่มใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อเนื่องมาจนบัดนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดมาจนถึงปีนี้ ๑๓ ท่าน

ทางมูลนิธิฯ จึงขอความกรุณาจากสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีภาระและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับบุคคล ชุมชนและสังคม ได้โปรดช่วยพิจารณาหาบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม และเข้าหลักเกณฑ์ตามที่เสนอไว้พอเป็นแนวและเป็นกรอบหลวม ๆ หรือแม้ในคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม ได้กรุณาพิจารณาเลือกบุคคลดังกล่าวนั้น ส่งไปให้มูลนิธิฯ ได้พิจารณาคัดสรรเพื่อดำเนินการต่อไป

รางวัลดังกล่าวนี้จัดเพียงปีละ ๑ รางวัล โดยมุ่งเพื่อให้กำลังใจแก่คนดีที่ทำงานอันมีผลมุ่งไปสู่สันติภาพ โดยมีได้คาดหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ถ้าเราช่วยกันมองหา ย่อมมีโอกาสที่จะพบ “เพชรเม็ดงาม” ในห้องถ้ำ แม้อาจจะมีได้รับการพิจารณาคัดสรรเข้ารับรางวัลในปีนี้ แต่ท่านเหล่านั้นก็ยังคงความเป็น “เพชร” การพิจารณาเสนอชื่อย่อมแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของสถาบันการศึกษาทั้งหลาย องค์กรต่าง ๆ และทุกท่านที่จะช่วยกันมองหาเพชรและคนดีในขอบข่ายงานของท่านเอง

ในการนี้ มูลนิธิฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือจากท่าน ได้กรุณาเสนอชื่อบุคคลจำนวน ๑ ท่าน เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มการเสนอชื่อดังแนบ และได้โปรดกรุณาส่งมาถึงสำนักงานมูลนิธิฯ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มูลนิธิฯ จะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านทั้งหลาย ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์)

ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โทร. ๐-๒๑๖๐-๑๖๓๗, ๐๘-๔๑๔๕-๘๓๓๓

โทรสาร ๐-๒๑๖๐-๑๖๓๗ E-mail: tvpp1994@gmail.com



ประกาศมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
เรื่อง การเสนอชื่อและการคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล
การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติยศให้ปรากฏแก่ประชาชนและสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มุลินีฯ จึงประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

หลักการ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) สมณศักดิ์ปัจจุบัน คือ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนารูปแรกของโลกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ รางวัลที่ได้รับครั้งนั้นแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์แก่สังคมโลกว่า ชีวิตและผลงานของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) มีคุณูปการอย่างสูงยิ่งต่อการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก

สันติภาพ มีความหมายบ่งบอกถึงดุลยภาพแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ เป็นภาวะที่จักต้องได้รับการฟื้นฟู และการพัฒนาเพื่อเป็นฐานรองรับสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การศึกษาเพื่อสันติภาพ หมายถึง การจัดการศึกษาให้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งเสริมและพัฒนาคน ให้มีความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพขึ้นภายในตัวมนุษย์ และแผ่ขยายเปิดกว้างไปสู่สังคมและธรรมชาติ

ในการประชุมวิชาการโลก (World Conference) เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๕ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร สภาหลักสูตรและการสอนของโลก (World Council of Curriculum and Instruction) ได้วิเคราะห์หมโนทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพ และจำแนกระดับของสันติภาพไว้ ๙ ระดับ คือ สันติภาพภายในบุคคล (Intrapersonal Peace), สันติภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Peace), สันติภาพภายในหมู่คณะ (Intragroup Peace), สันติภาพระหว่างหมู่คณะต่าง ๆ (Intergroup Peace), สันติภาพภายในเผ่าพันธุ์ (Intraracial Peace), สันติภาพระหว่างเผ่าพันธุ์ (Interracial Peace), สันติภาพภายในประเทศชาติ (Intranational Peace), สันติภาพระหว่างประเทศชาติ (International Peace), และสันติภาพของโลก (World Peace)

เมื่อพิจารณาระดับของสันติภาพ จะเห็นได้ว่า สันติภาพภายในบุคคล จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลให้เกิดสันติภาพในระดับสูงขึ้น การแก้ปัญหาขัดแย้งภายในตัวบุคคลจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขุดรากของปัญหา ความขัดแย้งที่อาจจะขยายผลไปในระดับอื่น ๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการแก้ปัญหา ลดความขัดแย้งในตนเองให้หมดสิ้นไป พร้อมกันนั้นยังสามารถควบคุมมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งลุกลามไปในระดับอื่น ๆ อีกด้วย

คำปราศรัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่แสดงต่อที่ประชุมองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในพิธีรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สันติภาพโลก ดังนี้คือ

“การริเริ่มให้รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพของ ยูเนสโก นับว่าเป็นการเดินหน้าไปอีกก้าวหนึ่งในการสร้างสรรค์ สันติภาพ ถือได้ว่าเป็นความเพียรพยายามที่น่าชื่นชม อาตมา เข้าใจว่ารางวัลนี้มีไว้เพียงเพื่อเป็นการยอมรับในผลสำเร็จที่ บุคคลหรือองค์กรใดก็ตามรับความจริงว่า สันติภาพเช่นนั้นยังหา เกิดมีขึ้นในโลกแต่อย่างใดไม่ แต่รางวัลนี้คงจะเป็นสิ่งกระตุ้น เตือนใจ และส่งเสริมให้เราเพียรพยายามร่วมแรงร่วมใจกัน ในอันที่จะสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้สำเร็จ รางวัลนี้เป็นประดุจ เสี่ยง ร่ำร้องเชิญชวนให้มากระทำการทุกอย่างยิ่งขึ้นไป เพื่อให้ ได้มาซึ่งรางวัลที่แท้จริงคือ โลกที่มีสันติสุข สำหรับมวลมนุษย ชาติ รางวัลที่มอบให้ในวันนี้ จะได้รับจริงก็ต่อเมื่อโลกมีสันติภาพ อย่างแท้จริง ดังที่กล่าวไว้ว่า”

ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการทาง การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อสันติภาพไว้อย่างน่าสนใจว่า การจัดการศึกษา ถ้าดำเนินการอย่างถูกต้องก็จะทำให้บุคคลมีความสุข หาก ดำเนินการอย่างผิดพลาด การศึกษาก็จะกลายเป็นเครื่องมือดูดซับความสุขออกจากบุคคล หน้าที่สำคัญของ การศึกษาตามความหมายของการพัฒนาความสามารถที่จะมีสันติสุขและอิสรภาพ และแผ่ขยายสันติสุขและ อิสรภาพให้แพร่กระจาย ทั้งนี้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สันติสุข ดังที่พระ พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า

“...ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ต้องเริ่มที่ใจ ใจที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้สำเร็จก็คือจิตใจที่เข้าถึงความสงบ อิศรภาพและความสุขภายใน หากเราหวังจะสถาปนาสันติภาพในโลกนี้ให้สำเร็จ เราจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้สามารถประสบสันติสุขภายใน และความสุขที่เป็นอิสระ ด้วยความหลุดพ้นจากความ ใฝ่ทะยานหาสิ่งเสพบำเรอสุข ความใฝ่แสวงอำนาจและบรรดาพิธีที่ก่อให้เกิดความแก่งแย่งและแบ่งแยกทั้งหลาย ภาวะนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาบุคคล ซึ่งก็คือภารกิจของการศึกษา”

ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น โดยการระดมสรรพกำลังทั้งในส่วนของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา หน่วยงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมเสริมสร้างการศึกษาเพื่อสันติภาพอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการให้มีการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพโดยยึดหลักพุทธธรรม

คุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล

๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย ด้วยการให้การศึกษ ฝึกฝน หรือพัฒนาบุคคลในด้านต่าง ๆ โดยยึดหลักพุทธธรรม ได้แก่

๑.๑ พัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เข้าถึงความสงบ อิศรภาพและสันติสุขภายใน อันเป็นความสุขที่เป็นอิสระ ด้วยความหลุดพ้นจากความใฝ่ทะยานหาสิ่งเสพบำเรอสุข ความใฝ่แสวงหาอำนาจและบรรดาพิธีที่ก่อให้เกิดความแก่งแย่งและแบ่งแยกทั้งหลาย และแผ่ขยายสันติสุขและอิสรภาพออกไปสู่สังคม

๑.๒ พัฒนาคนให้รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง มีความสุข

๑.๓ อบรม ฝึกฝน สั่งสอนให้คนรู้จักแก้ปัญหาชีวิตและหาทางออกจากความทุกข์ได้ด้วยดี โดยไม่เกิดโทษพิษภัยแก่ตนเองและผู้อื่น

๑.๔ พัฒนาคนให้รู้จักแสวงหาและเสพสุขทางวัตถุอย่างถูกต้อง ปราศจากโทษพิษภัยไร้การเบียดเบียน และพร้อมที่จะเกื้อกูลความสุขนั้น ๆ แก่ผู้อื่นและสังคม

๒. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย

๓. เป็นผู้อุทิศตนในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพและสันติสุข โดยยึดหลักพุทธธรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๔. ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

๕. ผู้ที่เป็นกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ชุดปัจจุบันไม่มีสิทธิจะได้รับการเสนอชื่อ

วิธีดำเนินการคัดเลือก

กำหนดวิธีการดำเนินการมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ให้มีการเสนอชื่อและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

๒. การเสนอชื่อ มีการดำเนินงานดังนี้

๒.๑ ออกหนังสือพร้อมแบบกรอกข้อความการเสนอชื่อไปยังหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล หน่วยงานละ ๑ คน พร้อมประวัติและผลงาน ตามแบบกรอกข้อความที่กำหนด (บุคคลจะเสนอตัวเองเข้ารับรางวัลไม่ได้)

๒.๒ บุคคลต่อไปนี้อาจจะเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับรางวัลได้ท่านละ ๑ คน คือ

๒.๒.๑ คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

๒.๒.๒ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพมาแล้วในปีก่อน ๆ

๒.๓ บุคคลที่เคยได้รับการเสนอชื่อ แต่ไม่เคยได้รับรางวัลในปีก่อน ๆ ไม่เกิน ๓ ปี มีสิทธิได้รับการพิจารณา

๒.๔ กรณีที่เมื่อสิ้นสุดเวลาการเสนอชื่อตามที่กำหนดแล้ว และหากว่าจำนวนของผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจำนวนน้อยเกินไป คณะกรรมการอาจจะพิจารณาดำเนินการโดยวิธีอื่นได้เพิ่มเติม เพื่อจะให้ได้มาซึ่งจำนวนของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มขึ้น

๒.๕ การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล ตามข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ จะต้องกรอกข้อความตามแบบกรอกข้อความการเสนอชื่อของมูลนิธิฯ และส่งถึงประธานมูลนิธิฯ ณ สถานที่ **ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘** กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ถือเอาวันที่ประทับตรารับเป็นเกณฑ์ในการนับเวลา

๓. เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานสรุปรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัล โดยทำเป็นประกาศและประธานอนุกรรมการฯ เป็นผู้ลงนาม

๔. อนุกรรมการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์โดยดำเนินการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของผู้ที่รับการเสนอชื่อ

๕. คณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล

๖. คณะอนุกรรมการดำเนินการนำเสนอผลการคัดเลือก ต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อพิจารณา

๗. คณะกรรมการมูลนิธิประชุมพิจารณาตัดสินผู้ที่สมควรได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ระยะเวลาดำเนินการ

๑. การแจ้งขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลไปยังหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

๒. การเสนอชื่อบุคคล

ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๓. การสังเคราะห์ข้อมูลและการพิจารณาจัดบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลฯ โดยคณะกรรมการ
๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๔. การพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิฯ และการประกาศผล
๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕. คณะกรรมการเตรียมงานพิธีมอบรางวัล
๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๖. พิธีมอบรางวัล
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

รางวัล

๑. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพประจำปี ๒๕๕๘ จะมีจำนวน ๑ คน
๒. รางวัลที่มอบให้ประกอบด้วย
 - ๒.๑ โล่เกียรตินิยม พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 - ๒.๒ เงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘



(ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์)

ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)



แบบกรอกประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในการพิจารณา
เพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

โดยยึดหลักพุทธธรรม ประจำปี ๒๕๕๘

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

๑. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ.....ชื่อสกุล.....

วัน/เดือน/ปีเกิด.....

สถานที่เกิด.....

ที่อยู่ปัจจุบัน.....

อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....

.....หมายเลขโทรศัพท์.....

หมายเลขโทรสาร.....หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....

สถานภาพ โสด สมรส อื่นๆ.....

คู่สมรส (ถ้ามี) ชื่อ.....ชื่อสกุล.....

อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....

บิดาของผู้รับการเสนอชื่อคือ ชื่อ.....ชื่อสกุล.....

อาชีพ.....ที่อยู่.....

มารดาของผู้รับการเสนอชื่อคือ ชื่อ.....ชื่อสกุล.....

อาชีพ.....ที่อยู่.....

๖. รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ (ระบุชื่อรางวัล องค์กรที่ให้รางวัล และปีที่ได้รับ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๗. ชื่อและที่อยู่ของบุคคลอื่นที่อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ.....ชื่อสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร.....

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....E-mail.....

๘. หากกรรมการต้องการติดต่อกลับโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

ชื่อ.....ชื่อสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขโทรสาร.....

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....E-mail.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

- หมายเหตุ** ๑. ถ้าเนื้อหาที่กระดากแบบกรอกข้อความสำหรับการกรอกข้อมูลไม่เพียงพอ อาจเขียนข้อมูลเพิ่มเติมในกระดากอื่นแนบมาได้
๒. หากมีเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือโครงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ที่ให้รายละเอียดมากขึ้น โปรดแนบมาด้วย

บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

- พ.ศ. ๒๕๔๒ อูบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง
วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- พ.ศ. ๒๕๔๕ พระครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน สุทนต์สโร)
วัดสามัคคี บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
- พ.ศ. ๒๕๔๖ พระครูสีลวัฒนาภิรม (สง่า สุภโร) (ปัจจุบัน พระปัญญาวัณนัทธนี)
วัดปัญญาวัณนัทธาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)
วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๘ พระครูสถิตวิหารธรรม (สอน จิตวิโร) (ปัจจุบัน พระสิริธรรมราชมุนี)
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ตำบลข้างกลาง กิ่งอำเภอข้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พ.ศ. ๒๕๔๙ พระชยสาโร (Shaun Chiverton)
อาศรมชนะมาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. ๒๕๕๑ พระเทพสิทธิอาจารย์ วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงคล)
(ปัจจุบัน พระธรรมมังคลาจารย์) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. ๒๕๕๒ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)
วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
- พ.ศ. ๒๕๕๓ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ จิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน ตำบลบึงแ่่ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- พ.ศ. ๒๕๕๔ พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)
วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
- พ.ศ. ๒๕๕๕ พระสุบิน ปณีโต
วัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
- พ.ศ. ๒๕๕๖ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยงค์ สิรินุรโร)
วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๕๗ พระไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
